

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LỚP HỒ CHÍ MINH Ở HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC KỶ

Phó trưởng ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội

Gắn liền cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh với việc phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 1970, đảng bộ Hà Nội chúng tôi đã kết nạp được 234 đảng viên mới trong hai đợt (19-5 và 2-9). 51% số đảng viên mới được kết nạp là công nhân (trong đó có 85% công nhân trực tiếp sản xuất, 43% công nhân kỹ thuật, 23% công nhân lâu năm); 68% là đoàn viên thanh niên lao động; 47% là nữ. Gần hết số đảng viên đó đã được rèn luyện trong sản xuất, chiến đấu, và công tác, có động cơ vào Đảng đúng đắn, có sự giác ngộ về giai cấp và về Đảng, được đa số quần chúng tín nhiệm. Họ là những người ưu tú nhất trong quần chúng. Ngoài kết quả trên, về mặt tổ chức, chỉ đạo, bước đầu chúng tôi đã xây dựng được nền nếp làm công tác phát triển Đảng trong các đảng bộ cấp dưới, chủ yếu là trong các đảng bộ cơ sở; đã phát huy được những ưu điểm, và kinh nghiệm tốt, khắc phục những khuyết điểm tồn tại trước đây, đồng thời chúng tôi đã thấy rõ thêm một số vấn đề sau:

1- LÀM QUÁN TRIỆT THÊM MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHƯƠNG CHÂM, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VÀ Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ CỦA VIỆC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LỚP HỒ CHÍ MINH

Các tổ chức đảng và đảng viên quán triệt được mục đích, yêu cầu, phương châm, phương hướng phát triển Đảng là một nguyên nhân quan trọng làm cho công tác kết nạp đảng viên mới thu được kết quả tốt. Trước đây, hàng năm đảng bộ Hà Nội chúng tôi đã kết nạp được một số khá lớn đảng viên mới, năm ít là 2.000, năm nhiều là 8.000. Công tác phát triển Đảng của đảng bộ thành phố đã trở thành thường xuyên và có kế hoạch. Cuối năm 1969, đảng bộ chúng tôi tổng kết công tác phát triển Đảng và tích cực chuẩn bị kế hoạch kết nạp đảng viên mới

năm 1970. Tiếp đó, chúng tôi nhận được nghị quyết số 195 của Bộ chính trị trung ương Đảng về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Nhờ Nghị quyết soi sáng, việc chuẩn bị và tiến hành công tác phát triển Đảng của toàn đảng bộ được tích cực và đúng đắn hơn. Mặc dù đã có ít nhiều kinh nghiệm trong những năm qua, khi chỉ đạo thực hiện đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh, chúng tôi vẫn phải nhấn mạnh vấn đề quán triệt thêm một bước trong toàn đảng bộ về phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Chúng tôi coi đó là một yêu cầu quan trọng trong việc chỉ đạo nhằm bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên Lớp Hồ Chí Minh. Nghị quyết của Thành uỷ về vấn đề này đã chỉ rõ: “Với đảng bộ Hà Nội, việc kết nạp đảng viên phải vận dụng đầy đủ các điều kiện, thực hiện đúng các nguyên tắc thủ tục kết nạp, thời kỳ dự bị, chuyển chính thức... mà Trung ương đã quy định”. Chúng tôi nhận thức rằng nhất định phải làm thật đúng những điều đó. Chúng tôi kết hợp việc làm cho các tổ chức đảng và đảng viên quán triệt những điều trên với việc nhận rõ ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị và tổ chức của việc kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh, như thế mới bảo đảm nâng cao chất lượng đảng viên mới và mới có thể xây dựng được “mẫu mực”, làm nền nếp tốt cho công tác phát triển Đảng từ nay về sau.

Đảng bộ chúng tôi đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, thảo luận Nghị quyết 195 kết hợp với việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong các chỉ thị và tài liệu hướng dẫn về công tác phát triển Đảng. Những vấn đề đó còn được thảo luận nhiều lần trong các hội nghị chuyên đề và hội nghị sơ kết công tác phát triển Đảng.

Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh việc lựa chọn, kết nạp vào Đảng những người ưu tú trong công nhân để tăng cường thành phần công nhân trong Đảng. Theo phương hướng đó, trong số công nhân được kết nạp đợt đầu (19-5), có 43% là công nhân trực tiếp sản xuất, đợt hai (2-9), số đó tăng lên 55% bao gồm nhiều công nhân kỹ thuật, công nhân lâu năm trong nghề, công nhân nhiều đời. Đó là một cố gắng đúng phương hướng.

Đối với Hà Nội, yêu cầu làm quán triệt phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp đảng viên mới còn thể hiện ở chỗ phải làm cho các cấp, nhất là các đảng bộ cơ sở tích cực làm công tác phát triển Đảng một cách thường xuyên. Đây là kinh nghiệm chúng tôi rút ra được nhiều năm làm công tác phát triển Đảng. Có thường xuyên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng, lựa chọn, xem xét đối tượng... thì mới có được những người có đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng theo đúng phương hướng và bảo đảm về chất lượng.

Chúng tôi còn hướng dẫn các cấp định rõ chương trình, kế hoạch phấn đấu, làm cho việc kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh gắn chặt với việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cụ thể từng đơn vị. Mỗi đảng viên đều phải căn cứ và yêu cầu tăng cường lãnh đạo, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thông qua việc chiến đấu cho nhiệm vụ đó mà đặt kế hoạch và tiến hành công tác phát triển Đảng, làm sao sau hai năm, khi kết thúc cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh thì có những tiến bộ mới về sản xuất, công tác chuyên môn và sự trưởng thành của tổ chức Đảng.

Đã qua một nửa thời gian của cuộc vận động, công tác kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh đã đạt kết quả tương đối tốt. Phần lớn đảng bộ cơ sở trực thuộc đều kết nạp được đảng viên mới (chỉ có 8 trong 52 đảng bộ cơ sở chưa kết nạp đảng viên nào). Tuy nhiên qua hai đợt kết nạp đảng viên mới vừa qua, chúng tôi thấy một số đảng bộ cơ sở chưa gắn chặt công tác phát triển Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiều đảng bộ cơ sở khu phố, huyện có điều kiện nhưng chưa làm tốt công tác chuẩn bị; có hiện tượng sợ trách nhiệm, co lại trong việc kết nạp đảng viên mới. Trong thực tế, nếu các đảng bộ cơ sở có nhận thức đầy đủ và đúng, có tinh thần phấn đấu cao và tích cực làm thì kết quả của công tác phát triển Đảng vừa qua còn tốt hơn.

2- CHUẨN BỊ TỐT ĐỘI NGŨ ĐỐI TƯỢNG; ĐỘNG VIÊN QUẦN CHÚNG THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển Đảng, đảng bộ chúng tôi đã chú ý việc lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp vào đảng. Đội ngũ đối tượng của đảng bộ chúng tôi khá đông. Nhưng do cách xem xét trước đây ở một số đảng bộ chưa toàn diện, và còn tùy tiện nên việc chọn lựa đối tượng thiếu chặt chẽ, đúng mức; nay cần phải kiểm tra, xem xét lại từng người. Chúng tôi căn cứ vào các điều kiện kết nạp đảng viên mới để lựa chọn các đối tượng. Người nào có đầy đủ các điều kiện như đã quy định và bản thân tích cực phấn đấu vào Đảng thì chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng họ đưa họ vào diện được xét để kết nạp vào đảng. Số đó được cử đi dự lớp bồi dưỡng để nâng cao giác ngộ về Đảng, xác định động cơ vào Đảng. Đặc biệt coi trọng việc rèn luyện bồi dưỡng họ trong lao động sản xuất, công tác thực tế. Chúng tôi hiểu rằng không làm thật tốt yêu cầu này thì không thể nâng cao chất lượng đội ngũ đối tượng được. Số còn có vướng mắc hoặc về lịch sử hoặc thiếu điều kiện này, điều kiện khác thì nhất thiết để lui lại kiểm tra và rèn luyện, bồi dưỡng thêm. Việc này do các đảng bộ cơ sở phụ trách.

Việc kết nạp đảng viên mới có chất lượng tốt hay không trước hết là do công tác của chi bộ và của đảng viên được phân công tuyên truyền bồi dưỡng, lựa chọn đối tượng quyết định. Vì thế, chúng tôi cố gắng tăng cường các khâu này. Chúng tôi coi việc thúc đẩy và kiểm tra các hoạt động đó là một việc phải làm thường xuyên. Kinh nghiệm trước kia và kinh nghiệm của hai đợt kết nạp đảng viên mới trong năm qua cho thấy nơi nào làm được như vậy thì ở đó có đội ngũ đối tượng tốt, chất lượng đảng viên mới được bảo đảm. Chúng tôi rất coi trọng công tác bồi dưỡng dìu dắt cá biệt của đảng viên đối với quần chúng; kết hợp chặt chẽ việc bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng với việc dìu dắt, giúp đỡ, động viên trong công tác, trong hành động. Chúng tôi đánh giá sự giác ngộ của đối tượng chủ yếu qua tình cảm, thái độ và công việc làm của họ. Đó là căn cứ để chi bộ, đảng viên được phân công kiểm tra lại các điều kiện của họ. Chúng tôi cũng chú ý đến công tác phân công đảng viên phụ trách đối tượng. Ngoài yêu cầu về đạo đức, phẩm chất tốt để làm gương, đảng viên được phân công giúp đỡ đối tượng còn

phải có trình độ và phương pháp công tác nhất định thì mới có thể tiến hành thuận lợi và làm tốt các khâu công tác đối với đối tượng. Ở những chi bộ làm tốt công tác phân công đảng viên phụ trách đối tượng và đảng viên làm tốt công tác đối với đối tượng tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ thảo luận, xem xét việc kết nạp đảng viên được đúng đắn.

Đội ngũ đối tượng thường có biến động vì vậy công tác của tổ chức đảng đối với đối tượng phải luôn luôn xem xét từng đối tượng để bồi dưỡng và phát huy mặt tích cực, thường xuyên phát hiện thêm những người ưu tú trong phong trào quần chúng để bồi dưỡng, dìu dắt họ tiến lên và đưa họ vào diện đối tượng. Đề phòng tư tưởng thoả mãn với số đối tượng đã chọn lựa từ lâu.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc quần chúng tham gia xây dựng Đảng, trước đây và trong cuộc vận động này, chúng tôi càng quan tâm đến việc truyền đạt đến quần chúng ngoài Đảng những hiểu biết cần thiết về Đảng và trách nhiệm của họ đối với công tác xây dựng đảng. Riêng đối với công tác phát triển Đảng, chúng tôi đã chú ý làm cho quần chúng nhận rõ ý nghĩa của cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh; điều kiện lựa chọn một đảng viên mới. Các tổ chức đảng ở cơ sở còn căn cứ vào tình hình thực tế về nhận thức của quần chúng đối với các vấn đề cần thiết để nâng cao hiểu biết của quần chúng và lấy ý kiến của quần chúng tham gia vào công tác phát triển Đảng.

Các tổ chức cơ sở của Đảng còn giúp cho các tổ chức Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh nghiên cứu, thảo luận Nghị quyết của Bộ chính trị và của Trung ương Đoàn nhằm tăng cường trách nhiệm của Đoàn đối với việc giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu với Đảng những người có đủ điều kiện kết nạp vào Đảng.

Trong công tác đối với đối tượng, chúng tôi còn tiến hành một thủ tục gần như bắt buộc, đó là mỗi đối tượng trước khi được đưa ra chi bộ xét kết nạp vào Đảng, nhất thiết phải qua sự tham gia ý kiến của quần chúng (nếu đoàn viên thanh niên thì phải qua tổ chức đoàn giới thiệu); chưa qua khâu này thì chi bộ

chưa xét. Sau khi chi bộ đã quyết định kết nạp người đó vào Đảng rồi, còn thông báo cho quần chúng biết, ai có ý kiến gì thì phản ánh với tổ chức Đảng. Làm như thế không chỉ là sự chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng đối với công tác xây dựng Đảng.

3- THỰC HIỆN CHẶT CHẼ THỦ TỤC XÉT DUYỆT VÀ LÀM TỐT CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Xét duyệt, chuẩn bị việc kết nạp người vào Đảng là một thủ tục có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm không để lọt vào đảng những người không có đủ tiêu chuẩn, chưa xứng đáng là một đảng viên của Đảng tiên phong, đồng thời nâng cao được ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng cho cấp dưới hiểu biết và kinh nghiệm làm công tác phát triển Đảng.

Chúng tôi rất coi trọng khâu này. Người xét duyệt phải là tập thể cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ. Không được 100% số uỷ viên tham gia thì phải là đa số. Trước khi xét duyệt, đồng chí bí thư, cấp uỷ phải trực tiếp gặp đối tượng, phải biết càng sâu càng tốt, biết đảng viên làm nhiệm vụ giới thiệu chính là kiểm tra lại “khâu đầu” của việc kết nạp đảng viên, vì đảng viên làm nhiệm vụ giới thiệu có tác động rất quan trọng đến người được kết nạp vào Đảng. Chúng tôi chú ý uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong công tác xét duyệt như thiếu tích cực, khản trương, thiếu thận trọng... Trong khi uốn nắn những lệch lạc chúng tôi có phân biệt những trường hợp thiếu sót do nhận thức và trường hợp thiếu sót do quan điểm chưa đúng; trường hợp do công tác tổ chức làm chưa tốt, chưa sâu, chưa cụ thể và trường hợp do thiếu tinh thần trách nhiệm.

Trong xét duyệt, chuẩn y việc kết nạp người vào Đảng, cấp uỷ phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nhưng không sợ trách nhiệm, nếu làm trái lại thì sẽ hạn chế kết quả, không bảo đảm chất lượng, hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực cho quần chúng. Cấp uỷ xét duyệt việc kết nạp người vào Đảng, trong thực tế là xem xét lại toàn bộ lai lịch, điều kiện, quá trình phấn đấu của đối tượng và xem xét công tác của chi bộ đối với đối tượng đó. Vì vậy, chúng tôi còn chú ý làm cho các cấp uỷ đảng coi trọng việc phát huy chức năng của cơ quan tổ chức của cấp uỷ. Cơ

quan tổ chức và cán bộ làm công tác tổ chức là những người giúp cấp uỷ làm công tác phát triển Đảng. Họ phải được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo, bồi dưỡng. Cơ quan tổ chức và cán bộ làm công tác tổ chức phải đi sâu nắm chắc tình hình, vừa giúp cấp uỷ chỉ đạo, vừa bồi dưỡng cho cấp dưới tổ chức thực hiện tốt. Và phải thấy rằng tất cả những việc nắm vững tiêu chuẩn của người vào Đảng, chấp hành các thủ tục kết nạp đảng viên mới... không dễ dàng, đơn thuần và ở đảng bộ cơ sở nào cũng làm được tốt. Cho nên muốn cho việc xét duyệt của cấp uỷ được tốt, thì trước đó cơ quan giúp việc và cán bộ giúp việc cấp uỷ phải làm tốt các công tác chuẩn bị cho cấp uỷ xem xét.

Về việc bồi dưỡng đảng viên dự bị, chúng tôi khắc phục khuynh hướng tư tưởng cho rằng “kết nạp một người vào Đảng là làm xong quá trình chuẩn bị, bồi dưỡng cho người đó có đủ những điều kiện của một đảng viên”. Thật ra, chỉ khi được công nhận là đảng viên chính thức, tư cách của một đảng viên mới cho là đủ. Thời kỳ dự bị là thời kỳ tiếp tục bồi dưỡng và xem xét về tư cách đó. Vì vậy, công tác đối với đảng viên dự bị là một khâu quan trọng không thể thiếu trong quá trình xem xét, đưa một người vào Đảng.

Đảng viên dự bị thường có sức phấn đấu mạnh mẽ, nhưng cũng còn nhiều nhược điểm. Chúng tôi hướng dẫn cho cơ sở phải luôn luôn coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra, bồi dưỡng các đảng viên dự bị. Ngoài việc mở lớp, còn phải bồi dưỡng thường xuyên cho họ trong thực tế công tác, và cũng qua đó rèn luyện thử thách họ.

Nội dung bồi dưỡng đảng viên dự bị có nhiều mặt, nhưng trước hết là làm cho họ nắm vững và phấn đấu theo 10 nhiệm vụ và 7 yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên. Chi bộ, tổ đảng phải quản lý chặt chẽ công tác, tư tưởng và sinh hoạt của họ. Ngoài việc, tổ đảng góp ý thường xuyên, chúng tôi còn quy định cho chi bộ đặt vấn đề cho tổ đảng định kỳ nghe đảng viên mới báo cáo tình hình mọi mặt và kế hoạch phấn đấu. Đó là cách tốt để chuẩn bị cho khi xét duyệt chuyển họ vào thành đảng viên chính thức.

Năm 1971, có hai đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3-2) và ngày sinh của Hồ Chí Minh (19-5). Phát huy kết quả đã đạt được của năm 1970, đảng bộ chúng tôi sẽ tích cực làm tốt hơn nữa công tác phát triển Đảng. Chúng tôi cố gắng phấn đấu để việc kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh đạt được những yêu cầu như Nghị quyết của Bộ chính trị Trung ương Đảng đã chỉ rõ.